

QUỲNH PHỤ

Nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch



Công ty TNHH Xây dựng Phú Đông Thành thi công tuyến đường ống dài 8km từ sông Hòa về nhà máy để bảo đảm chất lượng nguồn nước cung cấp cho nhân dân.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Đây được coi như một đầu

án quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Phụ trong năm 2017. Niềm vui như nhân lên vào dịp cuối năm với ông Đào Khắc Thủy, thôn An Ninh, xã An Ninh khi gia đình ông vừa hoàn thành

việc đấu nối và sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt cung cấp. Với ông Thủy, đây được coi là một chuyển biến trong nhận thức và hành động bởi thời gian trước, gia đình làm nghề giết mổ gia súc,

thường xuyên sử dụng nước giếng khoan và nước mưa trong mọi công việc, chất lượng nguồn nước không bảo đảm. Từ ngày được địa phương tuyên truyền, vận động đấu nối, sử dụng nước sạch, mọi sinh hoạt trong gia đình ông Thủy đã thuận lợi hơn trước, sức khỏe được bảo đảm. Với 2.439 hộ dân, gần 80% hộ đăng ký đấu nối và sử dụng nước sạch, đặc biệt, tỷ lệ phần trăm tăng nhanh trong những tháng cuối năm, An Ninh là địa phương có sự bứt phá về nước sạch nông thôn của huyện Quỳnh Phụ.

Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối và sử dụng nước máy trên địa bàn. Huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt nhiệm vụ đến các ngành, địa phương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề; thành lập ban chỉ đạo cấp huyện để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển

khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức họp với các doanh nghiệp cung cấp nước máy để bàn biện pháp đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sử dụng nước máy, thống nhất điều chỉnh cơ chế khuyến khích nhân dân tham gia đấu nối. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tuyên truyền của các ngành, các địa phương, đồng thời, ban hành cơ chế khen thưởng đối với các địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao. Các cơ quan của huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở đoàn, hội, các đơn vị trực thuộc thực hiện. Đảng ủy các địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề, họp triển khai, giao chỉ tiêu thi đua tới các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức địa phương, trong đó tập trung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm chỉ đạo quyết liệt công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tiến hành rà soát địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu nối, sử dụng nước máy bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, cổ động trên các cuộc họp, trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các hội nghị, tham quan thực tế nhà máy, lập

tổ tuyên truyền tại các cơ sở thôn. Từ đó có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động giúp nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối và sử dụng nước máy trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Toàn huyện Quỳnh Phụ có 76.915 hộ dân, tính từ thời điểm ngày 30/6 đến ngày 12/12/2017, số hộ đấu nối, sử dụng nước máy đã tăng thêm 27.030 hộ, nâng tổng số hộ đấu nối, sử dụng nước máy trên toàn huyện lên trên 54.000 hộ. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy trung bình của toàn huyện đạt trên 75%, trong đó, ngoài 2 thị trấn Quỳnh Côi và An Bài với 100% hộ dân sử dụng nước máy, nhiều xã vượt chỉ tiêu huyện giao như: An Khê 97,39%, Quỳnh Khê 88,39%, Quỳnh Giao 87,94%, Quỳnh Báo 86,3%...

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp kinh doanh nước máy trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung các cơ chế hỗ trợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nhân dân hiểu rõ tác dụng của nguồn nước sạch đối với sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời cũng là chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

TRỊNH CƯỜNG

CPI năm 2017 sẽ đạt mục tiêu dưới 4%

(vtv.vn) Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2017 đã được kiểm soát tương đối tốt bởi đến thời điểm này vẫn nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Báo cáo theo dõi lạm phát được SSI Retail Research công bố mới đây chỉ rõ, CPI thực phẩm, giao thông và nhà ở với yếu tố giá điện tăng 6,08% từ ngày 1/12 sẽ kéo CPI tháng 12 tăng. CPI năm 2017 nhiều khả năng sẽ nằm trong giới hạn mà Quốc hội cho phép là tăng dưới 4% so với năm 2016, chỉ rơi vào khoảng hơn 3%.

Trong tháng 12, yếu tố tác động đáng chú ý nhất là việc tăng giá điện song mức tăng được đánh giá là không lớn ngay trong năm nay mà sẽ ảnh hưởng đến tháng đầu năm sau. Do đó, CPI năm nay chắc chắn hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.



Tăng cường kiểm soát, xử nghiêm vi phạm ATTP dịp tết

(nongnghiep.vn) Vào dịp cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm tăng cao nên có thể bùng phát nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm ATTP nông, lâm và thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau dịp tết dương lịch, tết Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ATTP.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định bảo đảm vệ sinh, ATTP. Hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm được kiểm soát và chứng nhận ATTP; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn. Đồng thời, các địa phương, đơn vị liên quan cần tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm và thủy sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp tết (giò, chả, thịt, thủy sản, rau, quả...) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm không bảo đảm vệ sinh ATTP để người dân được biết, tránh sử dụng...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Tổng cục Thủy sản; Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý ATTP theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: tăng cường kiểm tra ATTP sản phẩm động vật, thực vật và thủy sản nhập khẩu; thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP (đặc biệt là lạm dụng chất cấm), thuốc an thần, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản) tại cơ sở giết mổ, kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật và trong hoạt động trồng trọt. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng như Bộ Công an và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức trình sát, điều tra, thu thập thông tin về ATTP. Nếu phát hiện sai phạm, cần xử lý nghiêm.

MẠNH THẮNG

Điện lực phải đi trước một bước

Tâm thế chào đón năm mới 2018 của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình dường như vui hơn bởi vượt qua bao thách thức của năm 2017, không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành để ra mà còn nỗ lực đóng góp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình chia sẻ: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, những năm qua, ngành điện đã cùng các địa phương vượt qua khó khăn và thực hiện tốt các giải pháp để bảo đảm tiêu chí số 4 (tiêu chí về điện). Từng bước góp phần nâng cao đời sống người dân cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Xác định đầu tư cho hệ thống điện là đầu tư then chốt để phát triển kinh tế - xã hội nên từ những năm trước khi có phong trào xây dựng NTM, Công ty Điện lực Thái Bình đã

thực hiện chủ trương "điện lực phải đi trước một bước" của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được cụ thể hóa trong chiến lược đầu tư, phát triển của ngành. Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng để thực hiện nhiệm vụ phát triển, quản lý vận hành hệ thống điện. Xây dựng từng lộ trình, đặt ra các mục tiêu, kế hoạch. Từng bước hoàn thành vượt mức toàn diện của từng năm về xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành điện, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Từ những năm 1994 toàn tỉnh đã có 100% số xã có điện với 98,7% số hộ dân có điện lưới để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, cơ sở vật chất về lưới điện khoảng 72,6km đường dây 110kV, 3 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 95.000kVA, 1.622km đường dây 35kV, 10kV, 22 trạm biến áp trung gian, 1.414 trạm biến áp

tiểu thụ với tổng dung lượng là 255.645kVA và hàng nghìn ki-lô-mét đường dây hạ thế ở tất cả các xã trong tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm năm 1995 đạt 139 triệu kWh tăng hơn 1,8 lần so với năm 1990. Thời điểm này lưới điện Thái Bình đã có 1 trạm biến áp 220kV, 5 trạm biến áp 110kV và 119,6km đường dây 110kV, 1.721km đường dây 35, 10kV, 1.689 trạm biến áp tiêu thụ, đang hoàn thiện chuẩn bị đóng điện trạm biến áp 110kV Vũ Thư và 110kV Kiến Xương. Năng dung lượng trạm biến áp 220kV Thái Bình và các trạm 110kV Long Bối, Vũ Thư, Tiến Hải, Thái Thụy. Xây dựng mới TBA 110kV Quỳnh Phụ, xây dựng mới và cải tạo 141,9km đường dây 110kV, 1.068km đường dây trung thế... Thực hiện thành công quy hoạch lưới điện Thái Bình có 1 trạm biến áp 220kV với dung lượng 375MVA, 261,5km đường dây 110kV, 8 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 400MVA và

2.135km đường dây trung thế 10, 22, 35kV. Đây là tiền đề rất thuận lợi của ngành điện nhằm thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt phong trào xây dựng NTM của tỉnh những năm qua. Để có một hệ thống điện tin cậy, bảo đảm cung cấp năng lượng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống điện tỉnh Thái Bình một cách hợp lý với tổng số vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống, ước tính khoảng 2.251,1 tỷ đồng. Đến nay hệ thống lưới điện Thái Bình đã có: 35,7km đường dây 220kV; 1 trạm biến áp 220/110kV (2 máy) với dung lượng 500MVA, 186,783km đường dây 110kV; trạm biến áp 110kV có 9 trạm/19 máy với tổng dung lượng 662MVA; trạm biến áp 35/10kV có 19/38 máy, dung lượng 153.800kVA... Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 2.246,32



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hệ thống điện bảo đảm vận hành an toàn.

triệu kWh, đạt 100,73% so với kế hoạch năm, tăng 196,28 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2016. Với hệ thống lưới điện phát triển ở cả 5 cấp điện áp, đặc biệt là lưới điện trung áp và hạ áp phủ khắp toàn tỉnh, chất lượng điện được cải thiện, công tác dịch vụ khách hàng được nâng lên đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Công ty Điện lực Thái Bình chỉ là bước đầu tiên tốt phong trào xây dựng NTM đưa ánh sáng đến từng hộ

dân, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, chuyển đổi phương thức làm ăn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, đã có 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, ngành điện đã bán lẻ điện đến từng hộ gia đình. Hệ thống điện trên địa bàn các xã đã bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện cả về lưới điện phân phối, trạm biến áp, đường dây trung hạ áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ, chất lượng điện.

Đông Xuân đổi mới



Ngành nghề phát triển tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.

Là một trong những xã đầu tiên của huyện Đông Hưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014, đến nay xã Đông Xuân vẫn không ngừng nỗ lực nhằm duy trì,

giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống của một xã anh hùng. Trong suốt những năm tháng kháng chiến trường

kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Đông Xuân là một trong những địa danh kiên cường đi vào lịch sử với những làng kháng chiến, thôn kháng chiến gây tiếng vang lớn trong phong trào thi đua đánh

đuổi giặc ngoại xâm của quân và dân Thái Bình. Đông Xuân hôm nay lại một lần nữa thêm tự hào khi đi tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Chúng tôi về Đông Xuân trong những ngày xuân đang đến gần. Có thể cảm nhận được một vùng quê đổi mới và đầy năng động qua những con đường bê tông thẳng tắp được trang trí cỏ hoa, các nhà máy, xí nghiệp, những công trình phúc lợi, những ngôi nhà cao tầng kiên cố, khang trang... Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu xuyên suốt của xây dựng NTM, vì thế trong những năm qua, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào

sản xuất, đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa đồng bộ vào các khâu canh tác. Ngoài 2 cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút 400 - 500 lao động, các ngành nghề phụ như làm bún, có khí, tổ hợp trong xây dựng, may mặc... tiếp tục phát triển và nhân rộng với hàng trăm cơ sở giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động. Sản xuất phát triển đã giúp nền kinh tế của Đông Xuân ngày càng vững chắc, đời sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân năm 2017 ước đạt 34 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 3,5%.

Từ năm 2010 - 2014, xã Đông Xuân tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM, hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Toàn xã đã cứng hóa 100% đường giao thông, nâng cấp hệ thống điện, xây mới và nâng cấp các công trình y tế, giáo dục, văn hóa trên địa bàn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Vệ sinh môi trường được bảo đảm, an ninh trật tự được giữ

vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền thực hiện có hiệu quả.

Ông Khổng Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Xuân xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài vì vậy không phải khi đã đạt được 19/19 tiêu chí là coi như đã xong và dừng lại mà xác định về đích NTM chỉ là bước đến đầu tiên. Do vậy, chúng tôi luôn đề cao nhiệm vụ hoàn thiện, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng kế hoạch cho từng năm. Để đạt được mục tiêu này, trước hết Đông Xuân tập trung chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong công việc; phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Một trong các vấn đề được Đông Xuân quan tâm thực hiện khi giữ

Chị Phạm Thanh Xuân, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân



Cơ sở may mặc của gia đình tôi tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động trực tiếp và gián tiếp với mức thu nhập từ 2 - 7 triệu đồng/người/tháng. Do môi trường sản xuất nên nhu cầu vay vốn rất lớn, nhờ sự tạo điều kiện, hỗ trợ của chính quyền xã cũng như các tổ chức đoàn thể, gia đình tôi được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với mức lãi suất thấp, giúp gia đình tôi yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Chị Vũ Thị Ngân, thôn Kỳ Con, xã Đông Xuân



Trước đây, tôi đi làm tại các công ty, tuy thu nhập ổn định nhưng thời gian bố cục. Những năm gần đây, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thành lập tại địa phương, tôi cũng như nhiều người đã nghĩ việc tại các công ty, nhận hàng về nhà làm, vừa có việc làm ổn định tại chỗ với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng mà lại có thời gian làm công

việc trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình.

chuẩn đó là bảo đảm các tiêu chí có nhiều biến động, đặc biệt là tiêu chí về an ninh trật tự.

Những ngày cuối năm, tại các nhà văn hóa, người dân tích cực luyện tập múa,

hát để tham gia văn nghệ đơn đoàn; đường bê tông khang trang, bà con nhắc nhở nhau dọn dẹp, tạo cảnh quan sạch đẹp từ điểm cho quê hương tràn sắc xuân.

LIU NGÂN